

NGỮ VĂN 6

GIÁO VIÊN: BÙI THIÊN HƯƠNG

LUYỆN ĐỀ VĂN BẢN “CẦU LONG BIÊN – CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ” –
GỢI ÝĐĂNG KÍ CHƯƠNG TRÌNH HỌC TRỰC TUYẾN TẠI VINASTUDY.VN QUA 0932.39.39.56

Câu 1: Văn bản nhật dụng là gì?

Câu 2: Vì sao cây cầu Long Biên được coi là chứng nhân lịch sử?

Câu 3: Vị trí của cầu Long Biên trong cuộc sống hiện đại?

Câu 4: Văn bản “Cầu Long biên – chứng nhân lịch sử” đã thể hiện tình cảm gì của tác giả?

Câu 5: Mục đích của văn bản “Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử” là gì?

Gợi ý

Câu 1;

Văn bản nhật dụng không phải là khái niệm để chỉ thể loại hay kiểu văn bản. Nói đến văn bản nhật dụng là nói đến tính chất nội dung của văn bản. Đó là có nội dung gần gũi, bức thiết đối với cuộc sống trước mắt của con người, cộng đồng trong xã hội hiện nay như: thiên nhiên, môi trường, năng lượng, quyền trẻ em, ma túy...

Văn bản nhật dụng có thể thuộc tất cả các thể loại, thể tài và các phương thức biểu đạt.

Câu 2: Cầu Long biên được coi là chứng nhân lịch sử vì: Trong một thế kỉ trọn vẹn tồn tại, cầu Long biên đã chứng kiến bao sự kiện lịch sử hào hùng, bi tráng của thủ đô Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung (khi cầu mới khánh thành, sau khi cách mạng tháng Tám thành công, chống Mĩ xâm lược, đối mặt với thiên tai...)

Câu 3: Trong cuộc sống hiện đại tuy cầu Long Biên đã rút về vị trí khiêm nhường bởi bắc qua sông Hồng đã có thêm nhiều cây cầu hiện đại nào cầu Chương Dương, Thăng Long...nhưng nó vẫn là một chứng nhân lịch sử, nhắc nhở cho ta mỗi khi đặt chân lên cầu, nhìn thấy hình ảnh cây cầu hình ảnh của Hà Nội, của nước Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử đau thương mà bi tráng. Cầu Long biên vẫn đóng vai trò là nhịp cầu vô hình để du khách xích lại gần hơn với đất nước Việt Nam.

Câu 4: Tình cảm của tác giả

- Yêu mến, gắn bó

- Đau đớn khi chứng kiến sự tàn phá của bom Mĩ.
- Trân trọng.

Câu 5: Mục đích của văn bản là:

- Thể hiện tình cảm của tác giả, giới thiệu về vị trí, vai trò của cây cầu trong cuộc sống và đời sống văn hóa và lịch sử Hà Nội.
- Đặt ra một vấn đề khiến chúng ta phải suy ngẫm. Đó là thái độ của chúng ta đối với các chứng nhân lịch sử, với dân tộc. Thời gian rồi sẽ trôi qua nhưng con người không có quyền quên lịch sử dân tộc, quên đi những gì hào hùng, đau thương, bi tráng mà cha ông chúng ta đã trải qua, đã đánh đổi để có ngày hôm nay.